

MỘT NGÀY VÀI MÙA

"Ngài không có ở đây. Ngài đã sống lại!".

Từ các Giáo Phận, phần lớn giáo dân của các họ đã o truyến thụng có thói quen ngắm Mẹ và Lễ Sẻ Thánhụng Khó Đụng Chúa Giêsu vào Mùa Chay.

Riêng Tụng Giáo Phận Huế, kính nguyện tụng vụng này đụng cụng ngắm vào Tụng Thánh; đụng bụng t, sáng thụng Năm, thụng Sáu và thụng Bảy. Nó đụng cụng gụng là Kinh Lễ Đền, vì có đụng 15 ngụng nụng n, hoụng c đụng, đụng c đụng t lên trên cùng mụng t giá. Cách thụng c đụng c Kinh Lễ Đền đụng c hụng ng đụng n đụng n tụng ng chỉ tụng t; cách chung, ngụng m mụng t chụng ng, tụng t mụng t cây nụng n, đụng c 10 Kinh Kính Mụng ng.

Tuy nhiên, ở Lễ Đền 3, tụng c sáng thụng Bảy, ngụng nụng n thụng 15, sẻ không đụng c tụng t! Thụng t thú vụng, nó đụng c đụng vào phòng thánh mụng t chụng c, đụng khi cụng ng đụng quụng gụng i đụng ngụng m "Thánh Mẹ ụng Thụng ng Khụng Kinh"; sau đụng, nụng n đụng c đụng trụng lụng i và đụng t trụng c bụng thụng.

Ngụng nụng n này tụng ng trụng ng cho Chúa Giêsu! Ngài đụng chụng t, nhụng ng thụng c ra, cái chụng t cụng a Ngài chụng nhụng mụng t sẻ nghụng ngụng i trong mụng. Vì thụng, thụng Bảy Tụng Thánh đụng c coi là 'mụng t ngày vụng i Mẹ', các Kitô hụng ụng cùng vụng i Mẹ mình, Mẹ Hụng Thánh, lụng ng yên đụng đụng i ngày Con Chúa phụng c sinh.

Kính thụng a Anh Chụng em,

Thụng Bảy Tụng Thánh, Giáo Hụng i không có mụng t Thánh Lễ nào, mãi cho đụng n búụng i cụng hành trụng ng thụng đụng Vụng ng Phụng c Sinh. Hôm nay, Giáo Hụng i trụng m mình đụng suy gụng m chụng m rãi vụng i Mẹ; và nụng m lụng y tay Mẹ, mụng i tín hụng ụng tìm đụng n mụng t 'nụng i vụng ng vụng' cụng a lòng mình, đụng chiêm ngụng m cái chụng t cụng a Chúa Giêsu, và nhụng t là, 'mụng t ngày vụng i Mẹ' Maria, chúng ta yên lụng ng chụng đụng i Chúa Phụng c Sinh.

Phụng ng vụng cụng a nhụng ng ngày qua đụng y cụng m xúc và nhụng ụng lụng nghi; thụng nhụng ng, thụng Bảy Tụng Thánh

Tôi trôi qua một cách thanh thản, lòng tôi. Đó là một ngày đẹp trời hàng tuần tốt đẹp, một ngày của đan xen giữa những niềm vui và niềm hy vọng! Đấng đẹp đẽ Thánh Bề y Tuân Thánh trôi qua chỉ như một ngày khác, hay chỉ là một ngày giữa Sáu Tuân Thánh và Chúa Nhật Phục Sinh. Đó là 'một ngày với Mẹ' của Thiên Chúa; cùng Mẹ, chúng ta tĩnh lòng và chiêm ngắm.

Chỉ trong sự suy gẫm thầm lặng này, các tông đồ, và cả chúng ta mỗi có thể nhìn thấy mọi sự đã xảy ra phù hợp và trùng khớp với nhau như thế nào. Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ tốt đẹp những gì sự xảy ra với Ngài, kể cả sự phục sinh; Ngài đã nói cách rõ ràng với họ, những tâm trí họ của chúng ta bắt đầu hiểu.

Chỉ trong sự im lặng của Thánh Bề y Tuân Thánh, và như có 'một ngày với Mẹ' Chúa Giêsu, họ mỗi có thể hy vọng hiểu được những gì Thiên ý mình đã nói. Cũng thế, đối với chúng ta; cùng với Mẹ Maria, chúng ta ghi nhớ những gì Chúa Giêsu đã nói, vì đôi khi tâm trí của chúng ta cũng đóng kín. Hiểu lòng, chúng ta nghĩ, chúng ta biết Chúa Giêsu là ai và Ngài đang dạy chúng ta đi về gì, những thực sự, đi về đó không đi vào trái tim của chúng ta; bằng cách nào là cuộc sống của chúng ta của để biến đổi!

Chúng ta phải lắng nghe, suy gẫm cẩn thận những gì Ngài nói trong Tin Mừng, họ mỗi có thể hiểu được cách sâu sắc để áp dụng vào cuộc sống. Hãy làm đi về này với Đấng Mẹ và cho phép Đấng Mẹ giúp chúng ta!

Anh Chị em,

Sự im lặng của ngày hôm nay giúp chúng ta suy gẫm về tốt đẹp những gì Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta trong những ngày qua. Chúng ta biết, sự im lặng của ngày Thánh Bề y Tuân Thánh không phải là im lặng của thoái chí và tuyệt vọng, những là 'im lặng thánh', một sự im lặng của một niềm mong đợi kiên lao sẵn sàng bùng lên trong niềm vui ngập tràn của đêm Phục Sinh. Chúng ta sự 'đến nơi' Chúa cùng với các thánh nhân, không phải để xác định cho một xác chết, những để vui mừng với các thiên thần khi họ tuyên bố,

"Ngài không có ở đây. Ngài đã sống lại!"; "Tôi sao các bà tôi tìm người sống nên những kẻ chết?". Và như thế, như có 'một ngày với Mẹ', chúng ta sự vui mừng nói cùng Mẹ, "Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, hãy vui mừng, Halleluia!", và cùng Mẹ, chúng ta hát khúc Khôi Hoàn Ca, **"Chúa Đã Sống Lại, Halleluia!"**.

Chúng ta có thể cứu nguy,

"Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, xin cho con có một tâm hồn biết chờ đợi Chúa như Mẹ. Không chỉ hôm nay, khi con có 'một ngày với Mẹ'; nhưng mỗi ngày, cùng Mẹ con chờ đợi Chúa", Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

Kính chuyển:

Hàng
